

# Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo cáo Kinh tế - Xã hội phải là cảm nang hành động hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển

15:41 17/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 17/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng.**



*Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo\_ Ảnh: TTXVN*

Cùng dự buổi làm việc có: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Từ sau Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến Trung ương (tại Hội nghị Trung ương X và Hội nghị Trung ương tháng 1/2025); các bài viết, phát

biểu và nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội (ngày 27/2/2025 và ngày 6/3/2025); các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Nghị quyết số 57 - NQ/TW, Kết luận 123 - KL/TW, Kết luận 127 - KL/TW)... và dự thảo Báo cáo Chính trị. Trên cơ sở nghiên cứu, cập nhật bối cảnh và chỉ đạo mới cùng những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử đã và đang được thực hiện, dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng được bổ sung, hoàn thiện theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao và ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tiểu ban đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để Tổ biên tập tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, vấn đề kinh tế - xã hội là vấn đề rất rộng, khó, chuyên môn sâu và thay đổi rất nhanh, cần được bổ sung, cập nhật thường xuyên.

Về những định hướng tiếp tục nghiên cứu bổ sung, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư gợi mở, tiếp tục nghiên cứu những vấn đề mới, thực hiện những chủ trương tiếp tục tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; nghiên cứu đánh giá sâu hơn về kết quả thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế; điều chỉnh về phân công, phân cấp, điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế... Đồng thời, cần phải đánh giá lại quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch và định hướng phát triển các tỉnh, thành phố. Về mô hình tăng trưởng GDP, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ nội hàm của “mô hình tăng trưởng mới” của Việt Nam trong giai đoạn tới, nhất là nhấn mạnh những yếu tố căn cơ để phát triển nhanh và bền vững. Trong mô hình tăng trưởng mới, cần xác định rõ đúng, vai trò của các thành phần kinh tế, nhấn mạnh vai trò kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng để tăng trưởng GDP, tăng năng suất lao động thấp, tạo công ăn việc làm; định hướng cụ thể phát triển hiện đại ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; phải hình thành các vùng, cực tăng trưởng cùng với mục tiêu cụ thể đóng góp trong GDP cả nước.

Về thể chế, Tổng Bí thư chỉ rõ, đây là điểm nghẽn; đang từng bước tháo gỡ những rào cản, khó khăn, vướng mắc của thể chế để tạo nền tảng phát triển. Việc xây dựng, ban hành pháp luật phải theo tình hình thực tiễn, không để tình trạng chờ luật, chờ cơ chế dẫn đến chậm trễ, mất cơ hội; để

ngiht cần phải nghiên cứu, cải cách mạnh mẽ hơn nữa quy trình, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, chi phí thấp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong cải cách hành chính, khởi nghiệp, sáng tạo, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Cần nghiên cứu các giải pháp thực thi chính sách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần chủ động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Tổng Bí thư cho rằng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đơn vị hành chính các cấp là cơ hội để sàng lọc lại đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới; phải biến thể chế từ điểm nghẽn, trở thành lợi thế cạnh tranh...; phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiềm năng con người Việt Nam không thua kém bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, cần nghiên cứu để có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, đột phá hơn nữa.



*Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng\_ Ảnh: TTXVN*

Về huy động nguồn lực để phát triển, Tổng Bí thư đề nghị cần, tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc hơn các giải pháp cụ thể để huy động nguồn lực; nghiên cứu kỹ chiến lược thu hút vốn FDI cũng như vốn đầu tư gián tiếp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; huy động nguồn vốn trong dân tham gia kinh doanh, đưa dòng vốn luân chuyển trong nền kinh tế. Phát triển kinh tế địa phương tự

chủ, phân cấp, phân quyền phải đảm bảo công bằng, nuôi dưỡng nguồn phát triển. Tổng Bí thư lưu ý, tiếp tục rà soát các nội dung báo cáo để đảm bảo cân đối giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân; phải nghiên cứu những chính sách tăng trưởng, để mức sống của người dân tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và người dân được thụ hưởng những thành tựu phát triển kinh tế mang lại; phải lượng hóa được các chủ trương cụ thể để người dân có thể nhìn thấy được, đánh giá được.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các thành viên Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tiếp tục bám sát tình hình, tổ chức nghiên cứu, thảo luận kỹ, tiếp thu ý kiến của các cấp, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kinh tế - Xã hội, Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo phải thực sự là cẩm nang hành động để hiện thực hóa các mục tiêu năm 2030, năm 2045, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, nâng cao đời sống của người dân.

**Theo TTXVN**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/tong-bi-thu-to-lam-bao-cao-kinh-te-xa-hoi-phai-la-cam-nang-hanh-dong-hien-thuc-hoa-muc-tieu-dua-dat-nuoc-phat-trien>